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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 6/2565 
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี  
4. นายธานี  สมวงศ ์    รองอธิการบดี  
5. ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง    รองอธิการบดี  
6. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง    รองอธิการบดี  
7. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี 
8. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20. นายปฏิวัติ  บุญมา    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
21. นายชูชาติ  เฉลิมถ้อย    แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
22. ดร.เอกชัย  เนาวนิช    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23. นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว    แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
24. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี (ลาป่วย) 
2. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
3. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม    รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
4. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอภิญญา  สกุลพราหมณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวรัชชานันท์  ดีมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
4. นายนรินทร  แท่นวิมล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
5. นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท   นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. นางสาวศิรินุต  สุทธิลักษณ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 การจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 14” 
เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์  

ครั้งที่ 14” เพ่ือน ารายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ   
สุขแจ่ม) เป็นประธานในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.1.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2565” 
มหาวิทยาลัยก าหนดจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2565” เพ่ือเป็นการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ก าหนดจัดที่วัดท้ายเมือง ต าบลสวนใหญ่  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) ไปประสานงานกับ 
วัดท้ายเมืองในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  
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1.1.3 โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการท างานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการท างานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการสถาบันวจิยั
และพัฒนา เข้าร่วมงานดังกล่าว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.1.4 มทร.สุวรรณภูมิ บันทึกความร่วมมือรองรับนักศึกษาจีนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ไชน่า-ไทย เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด เพื่อเตรียมความพร้อมจะเป็นตัวแทนในการรับสมัคร 
นักศึกษาจีนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นการร่วมมือกันพัฒนา 
ทางวิชาการ การศึกษาและการวิจัย ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการจัดหาหรือรับสมัครนักศึกษาของจีน 
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาน าไปสู่ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป 
ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนประมาณ 100 – 150 คน ในอนาคตมหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายไว้ประมาณ 
1,000 คน โดยเปิดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี  

1.1.5 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ขอฝากเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะศูนย์นนทบุรี หากเกิดปัญหาซ้ าซากในหลักสูตรใดก็ตาม 

ที่อยู่ภายในศูนย์นนทบุรี ขอให้คณะด าเนินการงดรับนักศึกษาหรือหากมีการหารือในเบื้องต้นแล้วไม่ได้ผลให้งดรับนักศึกษา 
โดยไม่มีก าหนด เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์นนทบุรีส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม ส่วนศูนย์พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ไม่มีปัญหาดังกล่าว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.2.2  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
(hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(นางสาวอุศนา  อนงค์เวช)/ 

กองบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ให้ผู้รับผิดชอบและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ตามหนังสือส านักงาน
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และเห็นชอบให้กอง
บริหารงานบุคคลเพิ่มการเก็บข้อมูลการรายงาน
ผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) รอบ  
9 เดือนด้วย ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับผู้ช่วย
อธิการบดี (นางสาวอุศนา  อนงค์เวช) ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาแผน IDP ให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้  ทักษะ สมรรถนะ และ 
มีศักยภาพที่ตรงตามเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์  สามารถปฏิบัติ งานให้ เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 อธิการบดี ที่ อว 0656.01/1689 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2565) และมีผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุศนา อนงค์เวช) ได้
ด าเนินการประสานเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล 
ในการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผน IDP ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 
เรียบร้อยแล้ว 

2. กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการเร่งรัดติดตาม
ผู้ดูแลระบบ HRS ของทุกหน่วยงานโดยให้บุคลากร
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้ง 
ให้หัวหน้า/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหารพิจารณาตาม 
ล าดับชั้น กองบริหารงานบุคคล จะด าเนินการรายงาน 
ผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน  ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

1.2.3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างรายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างรายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย และเห็นควร
มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าประเด็น
นี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
ในการประชุมครั้งถัดไป โดยเชิญผู้อ านวยการ 
กองคลัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
และรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลร่วมรับฟัง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ

รองอธิการบดี 
(รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจรญิกจิธนลาภ)/ 

รองอธิการบดี 
(นายธานี  สมวงศ์)/ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
กองคลัง/ 

กองนโยบายและแผน 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ
ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1690 และ1691  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565) และมีผลการด าเนินการ 
ตามมติที่ประชุม ดังนี้ 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการ 
น าข้อมูลเข้าที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎ
อยู่ในระเบียบวาระที่ 3.1  

2. กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในมิติหน่วยงาน เพื่อเตรียม
ชี้แจงต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ปรับปรุ งพัฒนากระบวนการขั้ นตอนการ 
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  

3.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุง
การศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นควรคืนเงิน ข้อ 3 ค่ากิจกรรมสโมสร
นักศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ ) และข้อ 4  
ค่ากิจกรรมชมรม (ภาคการศึกษาปกติ) ให้กับ
นักศึกษา 

2. มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) 
และกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบเรื่องตัวเลข
และค านวณจ านวนเงินให้ถูกต้อง ตรวจสอบ
นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา
ทุกประเภท ทุกกรณี ตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐาน
อ านาจการอนุมัติให้ชัดเจน และน าเรื่องนี้เสนอ
อธิการบดีพิจารณา เพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

รองอธิการบดี 
(นายสัญญา  ค าจริง)/ 
กองพัฒนานักศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ตามหนังสือส านักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/1692 และ 1693 ลงวันที่  
13 มิถุนายน 2565)  

กองพัฒนานักศึกษาแจ้งว่าได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่าง
ประสานงานกั บกองคลั งเพื่ อน าเข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.4.1  สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั
ในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุม
สภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่  4/2565 และ 
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง)/

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย/ 

 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ตามหนังสือส านักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/1694 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2565) และมีผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ได้หารือกับท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบ
ให้เปลี่ยนระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

1. เห็นควรมอบเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยหารือกับอธิการบดี หากจะ
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระนี้ จากเดิม 
“ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.4 พิจารณาเรื่องการด าเนินงานตาม
นโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั” 
เปลี่ยนเป็น “ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบ วาระที่ 1.2  เรื่องที่เลขานุการแจง้
ให้ที่ประชุมทราบ สรุปมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

2.  ประเด็นวาระที่ 1.2.13 การก าหนดกรอบ
เวลาการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
ในร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มติสภา
มหาวิทยาลัยรับก าหนดกรอบเวลาการเสนอ 
ให้นายกสภาลงนามในร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้หน่วยงาน/ผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการเสนอข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ไม่มีการแก้ไขจากสภามหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนามหลังจากวันที่ได้รับมติสภามหาวิทยาลัย
แล้วไม่เกิน 3 วันท าการ หรือโดยเร็วที่สุด  
แต่ เนื่ องจากเกิดความล่ าช้ าในเรื่ องของ
กระบวนการและขั้นตอนการเสนอข้อบังคับ 
ระเบี ยบ หรื อประกาศ จากหน่ วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถด าเนินการเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามได้ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ไม่เกิน 3 วันท าการ 
หรือโดยเร็วที่สุด กรณีข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศ ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไข จึงเห็นควร

2. รองอธิการบดี (นายสถติย์  อรุณแสง) แจ้งว่า  
งานสภาฯ มีด าเนินการอยู่แล้ว ดังนี้ 

2.1.1 ส่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยัง
ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องทุกครั้ง 

2.1.2 ประเด็น 1.2.13 การจัดท า SOP มีหลาย
กรณี ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการก าหนดกรณี 
ต่าง  ๆก่อนมอบให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท า SOP และขอเสนอ
วาระพิจารณากรณีต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการโดย 
งานสภาฯ ก าลังด าเนินการเสนอวาระฯ  
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) จัดท า
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เพื่อน าเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

5.2  การออกประกาศการเก็บค่าประกัน
อุบัติเหตุเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ  
มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ านาจ  สุขแจ่ม) ประสานการด าเนินการกับ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอง
พัฒนานักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หารือแนวทางในการจัดท า (ร่าง) ประกาศการเกบ็ 
ค่าประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากนักศึกษา 
ที่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และเสนอ
อธิการบดีพิจารณาต่อไป 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม)/ 

ส านักสง่เสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน/ 

กองพัฒนานักศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ตามหนังสือส านักงาน
อธิการบดี ที่ อว 0656.01/1692, 1695 และ 1696  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565) และมีผลการด าเนินการ 
ตามมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี  (ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม) ได้
ด าเนินการประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ การเก็บค่า
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่รักษาสภาพการ 
เป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2565 เพื่อให้การ
เก็บค่าประกันอุบัติเหตุครอบคลุมกับนักศึกษาทุกราย
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ที่ อว 0656.17/1269 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2565) รายละเอียดปรากฎตามระเบียบ
วาระที่ 4.2.1 

5.3  ขอหารือระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับคณะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  5/2565 ให้คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ ประชุ มรับทราบ และมอบคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) 
น าทั้ง 4 เรื่องนี้ เสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1691 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565)  
 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันพุธที่  
25 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

1.2.2  สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 

จากการประชุม คร้ังที่พิเศษ 3/2565 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2565 
3.7 พิจารณาค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัย 
(ระเบียบวาระเดมิ ครั้งที่ 4/2565 
ระเบียบวาระที่ 4.1.5) 

 1. ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ดังนี้ 
   1) นายทรงพล  ทิมาศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
   2) นายธีรพล  ขนุเมือง กรรมการ 
   3) ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลนิ กรรมการ 
 ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ และนิติกร ซึ่งมิใช่ผู้ช่วยเลขานุการ 
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพจิารณาระเบียบวาระนี้
ออกไป โดยให้น ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย สรุปผลการพิจารณาไกล่เกลี่ย
เรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.7 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

กองบริหารงานบุคคล 

3.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการจัดท าแผนการจัดตั้ง
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การจัดตั้งโรงเรียนเตรียม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักการจัดท าแผนการจัดตั้งโรงเรียน
เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย) 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(ระเบียบวาระเดิม คร้ังที่ 
4/2565 ระเบียบวาระที่ 4.2.2) 

 2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง การจัดตั้งโรงเรียน
เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนนิงานของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.8 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

4.2.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทนุ
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทนุ
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ทั้งนี้    
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระ
ที่ 4.2.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) /

ผู้อ านวยการ 
กองกลาง 

4.2.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ....  
 2. ให้เพิ่มเติมความในข้อ 8 วรรคหนึ่ง เป็นดังนี้  
 “ข้อ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปนีับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” 

 ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลยัด าเนนิการต่อไป 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

4.2.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่
2) พ.ศ. .... 

1. ที่ประชุม (ยกเว้นนายกสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งงดออกเสียง) เห็นชอบก าหนดเงินเดือนให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ราย รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ  
ในอัตรา 210,000 บาท โดยการก าหนดเงินเดือนดังกล่าว  
ที่ประชุมได้น าคุณสมบัติเก่ียวกับประสบการณ์ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญพิเศษ และตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  
มาประกอบการพิจารณาปรับเงนิค่าตอบแทนให้แก่
อธิการบดี ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

รองอธิการบดี 
(น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง) /

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
และบริหารทรัพย์สินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อีกครั้งหนึ่ง  

2. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 เฉพาะส่วนทีไ่ม่
เก่ียวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร โดยมอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าร่างข้อบังคับ 
พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ ปัญหาและ
อุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมา 
ที่น ามาสู่การเสนอร่างในเร่ืองดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคบั เพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

3. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
บริหารทรัพย์สินได้มีข้อเสนอแนะไปยงัคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคบั เพื่อให้พิจารณาประเด็นการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและ
คณบดี ซึ่งเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น 
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเห็นควรเสนอเร่ืองไปยัง
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.2.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

 
4.2.4 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัปรับแก้ถ้อยค า 
ซึ่งมิใช่สาระส าคัญของ (ร่าง) 
ข้อบังคับที่ผา่นความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลัย 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามและปรับแก้ถ้อยค า ซึ่งมิใช่สาระส าคัญ
และไม่ผิดหลักการใน (รา่ง) ข้อบังคับฯ วา่ด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. 2565 รวมทั้ง 
(ร่าง) ข้อบังคับฉบับอ่ืนที่ผา่นความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแล้ว ทั้งนี้ ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยรบัรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.4 นี้  
เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
จากการประชุม คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

1.2.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติทีป่ระชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

ที่ประชุมมีมตดิังนี ้
 1. รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานตามมตทิี่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

 2. การติดตามผลการด าเนินงาน เร่ือง การรวบรวม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งมหาวทิยาลัยได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 24 ฉบับ และที่ประชุมได้มอบหมาย  
ให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ไม่เฉพาะข้อบังคบั 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น แตใ่ห้รวบรวมทุกฉบับที่มีอยู่
ทั้งหมดมารวมเป็นเล่มเดียวกัน เพราะฉะนัน้ จึงเห็นควร  
ให้มหาวิทยาลัยรับไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. การติดตามผลการด าเนินงาน เร่ือง การเสนอร่าง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  

ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมไิดเ้สนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัลงนามในเวลาอันสมควร จึงเป็นเหตุให้
อธิการบดีมีการประชุมและมีค าสั่งก าหนดระยะเวลา 
ให้เสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม ภายใน 3 วนั  
หรือโดยเร็วที่สุด แต่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สภา
มหาวิทยาลยัได้เห็นชอบร่างข้อบังคับ จ านวน 2 ฉบับ คือ 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ และ 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบนัและส านัก 
ซึ่งมติเห็นชอบคร้ังนัน้ได้ถือตามความเห็นของนิติกร  
แต่จนถึงขณะนี้ยงัไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลยั
ลงนามแต่อย่างใด เพราะฉะนัน้ จึงเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบ
เร่งด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว 

รองอธิการบดี 
(น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง) / 
งานสภาและเลขานุการ / 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.2.2 รายงานการตรวจสอบ
รายงานการเงิน ส าหรับปสีิ้นสดุ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการรายงานการตรวจสอบรายงาน
การเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกไป โดยให้
เสนอเร่ืองไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
บริหารทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังที่ 6/2565 วนัพุธที่ 8 มิถุนายน 2565  
อีกครั้งหนึ่ง 

กองคลัง 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
1.2.4 รายงานปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานของงานสภาและ
เลขานุการกิจ 

ที่ประชุมมีมตดิังนี ้
 1. รับทราบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานของงานสภาและเลขานุการกิจ 
 2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
รับไปพิจารณาด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสารกิจการของ
สภามหาวิทยาลัย โดยเมื่อมีการประชุมสภามหาวทิยาลัยทุกครั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว ควรจะมีการประชาสัมพันธ์มติของสภา
มหาวิทยาลยัให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัได้รับทราบ นอกจากการน ารายงานการประชุมไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยอาจท าในรูปแบบจลุสาร หรือจัดท า
ในรูปแบบกระดาษ A4 จ านวน 2 แผ่น เป็นตน้ 

2.2 การติดตามผลการด าเนินการตามมติของ 
สภามหาวิทยาลัย ควรมีการด าเนินการแบบเข้มแข็ง  

2.3 การรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน เห็นควรให้
มหาวิทยาลยัรวบรวมข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
น ามาจัดพิมพ์ใหม่เป็นรูปเล่ม โดยเพิ่มเติมฉบับที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม จ านวน 24 ฉบบัเข้าไปด้วย 

2.4 หน่วยงานของสภามหาวทิยาลัยควรจะมี
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ที่มผีู้อ านวยการเปน็ผู้ดูแล
รับผิดชอบ เนื่องจากสภามหาวทิยาลัยเปน็ส่วนทีส่ าคัญ และ
มหาวิทยาลยัแห่งนี้ยังไม่มีผู้อ านวยการส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน้ จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ส่วนนี้ เพื่อจะช่วยให้รองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมายจาก
สภามหาวิทยาลัย ได้ข้อมูลและมีการบริหารจัดการด้าน
ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงเห็นควรยกระดับงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ที่มีความสามารถ
มาดูแลรับผดิชอบ ทัง้นี้ ในระยะเร่ิมต้นอาจจะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากงานย่อยข้ึนไประดับงาน ระดบักอง และ
ระดับส านัก ตามล าดบั 

มหาวิทยาลยั / 
(น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง) 

3.1 รายงานกลยุทธ์เร่งด่วน 
ในการรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 

ที่ประชุมมีมตดิังนี ้
 1. รับทราบรายงานกลยุทธ์เร่งดว่นในการรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลยั 



13 

 

ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
 2. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลยัรับไปพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แต่ละคณะควรจะให้ข้อมูลว่าจะมีวิธีด าเนินการ
อย่างไรบา้ง โดยมีการเปรียบเทยีบสัดสว่นตัวเลขตาม
ช่วงเวลาที่มีการรับนักศึกษาว่าปีที่แล้วมีจ านวนนักศึกษา
เท่าใด และคณะควรมีข้อสรุปถงึปัญหาที่เกิดขึ้นวา่สาเหตุใด
ที่ท าให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 
 2.2 ควรมีการปรับกลยุทธ์ให้สามารถรับสมัครตรงได้
ตลอดช่วงระยะเวลาตัง้แต่รอบโควตาจนถึง TCAS รอบ
สุดท้าย โดยอาจจะให้นักศึกษามารายงานตัวช่วงสุดท้าย 
แล้วเก็บรายชื่อนักศึกษาไว้วา่รายนี้ได้เข้าเรียนแนน่อน และ
มหาวิทยาลยัจะได้นักศึกษาตัง้แต่ต้น 

2.3 ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและนักศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Upskill, 
Reskill) และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
รวมทั้งการจัดท าแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาตั้งแต่แรกเริ่ม
ก่อนมีการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป   

2.4 ควรจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบอยา่ง
เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยโดยตรง ท าหน้าที ่
ระชาสัมพันธ์และแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเชิงรุก โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่
ละคณะ เพื่อจะชว่ยให้การรับนกัศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2.5 ควรมีการด าเนินการเชิงรุกตามแนวทางของ
อดีตรองอธิการบดี (นายจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) โดยการขอ
ค าปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ซึง่เคยมีการด าเนินการแนะแนว
เชิงรุกไว้แล้ว   

2.6 ควรมีการประเมินหลังสิ้นสดุการรับนักศึกษา 
โดยวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนกับ
มหาวิทยาลยัมาจากแหล่งใดบ้าง มีวิธีการอย่างไรทีจ่ะดึง
นักศึกษามาเรียนกับมหาวิทยาลยัได้เป็นอยา่งดี และยัง
สามารถน าวิธีการเหล่านี้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
4.2.1 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. .... 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุง 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 
พ.ศ. .... และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดท าร่างข้อบงัคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบบัเดิมและ
ฉบับใหม่ เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผล
ความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเร่ืองดังกล่าว เสนอ
เลขานุการคณะกรรมการกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบั 
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ทีป่ระชุม
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี) /

ผู้อ านวยการ 
ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

4.2.3 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการแก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และ
มอบกองกลาง จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบ
ฉบับเดิมและฉบับใหม่ เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค 
วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่าง 
ในเร่ืองดังกล่าว เสนอเลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย
และระเบียบข้อบงัคับ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ทีป่ระชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.2.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) /

 ผู้อ านวยการ 
กองกลาง 

4.2.4 พิจารณาแนวทางการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดีและผู้อ านวยการ  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
โดยมอบกองบริหารงานบุคคล จัดท าร่างข้อบงัคับ 
พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบบัใหม่ เก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความเป็นมา 
ที่น ามาสู่การเสนอร่างในเร่ืองดังกล่าว เสนอเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคบั เพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ทีป่ระชุมรบัรองมติ
ที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง) /

 ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการก ากับนโยบาย 
สหกิจศึกษา (เพิ่มเติม) 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอุดม 
โปร่งฟ้า เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากับนโยบาย 
สหกิจศึกษา ทั้งนี้ ทีป่ระชุมรับรองมติที่ประชุมระเบียบ 
วาระที่ 4.3.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ผศ. ดร.สาลนิันท์ บุญมี) /

 ผู้อ านวยการ 
ส านักสง่เสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วน จากการประชุม ครั้งที่พิเศษ 
3/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรมอบผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วน จากการประชุม  
ครั้งที่พิเศษ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และครั้งที ่5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

1.2.3 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง      
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนช าระเงินเป็นนักศึกษา จากระบบ 
รับสมัคร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.14 น. โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

คณะ 
แผนการรับรวม รับไว้ 

ร้อยละรับไว้เทียบกับ 
แผนการรับ 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 790 406 386 55.24 48.86 

2 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 250 250 115 65 46.00 26.00 

3 บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,325 2,200 1,516 1,264 65.20 57.45 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 490 645 355 378 72.45 58.60 

5 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 980 1,005 830 840 84.69 83.58 

6 ศิลปศาสตร ์ 285 340 165 168 57.89 49.41 

  รวม 5,065 5,230 3,387 3,101 66.87 59.29 

หมายเหตุ : รับไว้ ปี 2565 รวม ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ท่ีรับในเทอม 2/2565 แล้ว 
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ในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และค่าบ ารุงการศึกษาในอัตรา 
เหมาจ่าย มีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนักศึกษาท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 2 คน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีนักศึกษาท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 7 คน 
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาขอขยายระยะเวลา จ านวน 57 คน และ 

ท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 18 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 75 คน  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 88 คน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 29 คน 
- คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาท าเรื่องผ่อนผัน จ านวน 46 คน 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาในเรื่อง 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี จึงขอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยด่วน ทั้งนี้ ขอให้ค านึงอยู่เสมอว่านักศึกษา คือ ลูกค้าของมหาวิทยาลัย หากมี
เรื่องร้องเรียนขึ้นอีกอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ส่วนในอนาคตโครงสร้างของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจจะมีที่เดียว คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่วนบุคลากรให้ยุบรวมไปอยู่ที่คณะ
และให้คณะบริหารงานจัดการแบบ One Stop Service  

นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน กล่าวชี้แจงว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  
ให้ความเห็นว่า เนื่องจากที่ผ่านมาการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่อนข้างเป็นเรื่อง 
ที่ยุ่งยาก บางสาขามีการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน จึงขอเสนอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเชิญเจ้าหน้าที่ของคณะ
ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ร่วมกันหารือแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครหรือปรับปรุงพัฒนาระบบ 
การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น และอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของหัวหน้าสาขา/
ประธานหลักสูตร ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาได้ เนื่องจากคณะต้องโทรศัพท์ติดตาม
นักศึกษาให้มากรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน กล่าวชี้แจงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถด าเนินการจัดท าหนังสือมายังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ต้องการให้มีการจัดท าหนังสือ แต่ขอให้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดส่งรหัส USER NAME/PASSWORD ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคณะ โดยก าหนด 
สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลให้กับคณบดีแต่ละคณะ รองคณบดี และประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า คณะทุกคณะสามารถก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ  
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นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อ านวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในการก าหนดสิทธิ์เข้าถึงต้องมีการกรอกข้อมูลใบค าร้องเพ่ือขอสิทธิ์ในการเข้าถึง  
และเจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ขอสิทธิ์  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้คณบดีทุกคณะรวบรวมรายชื่อและหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
ผู้ที่ต้องการจะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 และ 
มีมติ ดังนี้ 

1. มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหารือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับสมัคร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและไม่ต้อง
กรอกข้อมูลซ้ าซ้อน รวมทั้งประสานการด าเนินงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ในส่วนของนักศึกษาด้วย 

2. มอบคณะ 6 คณะ ด าเนินการจัดท าเรื่องการขอใช้สิทธิ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
เพ่ือให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องได ้

1.2.4  โควต้านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2023 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม) รายงานว่า เนื่องจากได้เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง  

การคัดเลือกนักศึกษาไทยเพ่ือเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp 
and Exchange 2023 ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กับผู้แทนโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาไทยเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสและประสบการณ์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สัมพันธภาพกับครอบครัวและเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมกันท ากิจกรรมในโครงการนี้ ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาส 
สร้างความสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จ านวน 3 โควต้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 1 ทุน (ทุนเต็มจ านวน) ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ล าดับที่ 1 และทุนสนับสนุนจากคณะที่นักศึกษา
สังกัดร่วมกับนักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน จ านวน 1 ทุน (ล าดับที่ 2) ในการร่วมกิจกรรมในแคมป์ต่าง ๆ  
ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ ด าเนินการขอโควตาให้นักศึกษาเพ่ิมเติม 
ในส่วนของประเทศนอร์เวย์ 1 โควต้า (ล าดับที่ 3) ซึ่งขณะนี้ทางงานสื่อสารองค์กรและกิจการะหว่างประเทศได้ด าเนินการ
แต่งตั้งและประชุมออนไลน์คณะกรรมการสอบคัดเลือกด้านข้อเขียน สัมภาษณ์ และการแสดงวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่  
22 มิถุนายน 2565 ผ่านทางGoogle Meet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตัวแทนสมาคม Lions Clubs ขอให้ทาง
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มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเปิดประมาณเดือนมกราคม 2566 เพ่ือประชุมและต้อนรับผู้แทน Lions Clubs  
ในประเทศไทยและประเทศเดนมาร์คที่มาแทน Mr.Soren Ole Birch-Rasmussen ที่เสียชีวิตแล้ว  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบโควต้านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 
2023 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบโควต้านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs 
International Denmark Youth Camp and Exchange 2023 และมอบคณะ 6 คณะ ประชาสัมพันธ์การขอโควต้า
ดังกล่าวให้นักศึกษาทราบด้วย 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่  

25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไข 
ให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ 
ว1634  ว1635 1636 ว1637 และ1638 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565) ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโปรดรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 34 หน้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

  

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้มาประชุม 
ครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565  
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

 3.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) รายงานว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 1.2.3  
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างรายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย มีมติมอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าประเด็นนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป โดยเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และ 
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลร่วมรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอน
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 
จัดสรร
ตาม  
พรบ. 

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบ
เป้าหมาย

ตามมติ ครม.
Q2 

จัดสรรตาม  
พรบ. 

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบ
เป้าหมายตาม
มติ ครม.Q2 

จัดสรรตาม  
พรบ. 

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทีย
บเปา้หมาย

ตามมติ 
ครม.Q2 

บาท บาท ร้อยละ บาท บาท บาท ร้อยละ บาท บาท บาท ร้อยละ บาท 
1,126,200 169,865.79 15.08 ต่ ากว่า 18,695,000 0.00 0.00 ต่ ากว่า 19,821,200 169,865.79 0.86 ต่ ากว่า 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายประจ า (ประกอบด้วย ค่าวัสดุการศึกษา และค่าโทรศัพท์รายเดือนผู้บริหาร) ซึ่งมี
รายละเอียดผลการด าเนินการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับการตัดยอดค่าใช้จ่ายจากงานบริหารและพัฒนา
ระบบ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งจากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ที่ 

 
 

หน่วยงาน   

 
 

จัดสรร 

รายจ่ายประจ า (ค่าวัสดุการศึกษา/ค่าโทรศัพท์) 
(ไตรมาสที่ 1-2 : 1ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) 

 
ส่วนต่างการ

เบิกจ่าย ตัวเลขเบิกจ่าย กค. ตัวเลขตัดยอด วท. 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1,126,200.00 169,865.79 15.08 
630,113.14 55.94 -40.86 

1.1 หันตรา 496,200.00 4,169.79 0.84 225,107.49 45.37 -44.53 

1.2 นนทบุรี 400,000.00 136,635.00 34.16 290,174.65 72.54 -38.38 

1.3 สุพรรณบุร ี 230,000.00 29,061.00 12.64 114,831.00 49.93 -37.29 
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2. รายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผลการด าเนินการและ
สถานะ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารประกอบการประชุม 
3.1 ตารางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจ า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ ศูนย์ สาขา วงเงินจัดสรร ที่ รายการ ว/ด/ป ขอซ้ือ วงเงินขอซ้ือ คงเหลือเงิน

1,126,200 705,308.14 420,891.86

496,200 225,107.49 271,092.51

1 472,200 ค่าวสัดุการศึกษา 217,431.70 254,768

1.1 หนัตรา วทิยาศาสตร์ วทห.027/2565 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 14 รายการ 27 ธนัวาคม 2564 44,875.80 427,324.20 เบกิจ่ายแล้ว 22 เม.ย.65

1.2 หนัตรา วทิยาศาสตร์ วทห.030/2565 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุจ านวน 6 รายการ 27 ธนัวาคม 2564 10,346.90 416,977.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสาร

พสัดุ 19 เม.ย. 65)

1.3 หนัตรา พลศึกษาฯ วทห.033/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีา จ านวน 4 รายการ 

(ยกเลิก เนื่องจากพสัดุแจ้งวา่รายการวสัดุเปน็ครุภัณฑ์)

27 ธนัวาคม 2564 0.00 416,977.30

1.4 หนัตรา วทิยาการคอมฯ วทห.034/2565 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา จ านวน 9 รายการ 29 ธนัวาคม 2564 17,260.00 399,717.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสาร

พสัดุ 25 เม.ย. 65) ตัดบญัชแีล้ว

1.5 หนัตรา วทิยาการคอมฯ วทห.035/2565 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 12 รายการ 29 ธนัวาคม 2564 106,949.00 292,768.30  (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสาร

พสัดุ 25 เม.ย. 65)

1.6 หนัตรา พลศึกษาฯ วทห.040/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีา จ านวน 3 รายการ (ยกเลิก เนื่องจากพสัดุแจ้งวา่รายการ

วสัดุราคาสูงเกนิไปใหห้าร้านใหม่หรือปรับราคาใหม)่

13 มกราคม 2565 0.00 292,768.30

1.7 หนัตรา พลศึกษาฯ วทห.056/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีา จ านวน 8 รายการ 4 มีนาคม 2565 38,000.00 254,768.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสาร

พสัดุ 10 พ.ค. 65)

2 หนัตรา ส านักงานคณบดี 24,000 ค่าโทรศัพทเ์คลื่อนทีผู้่บรหิาร 7,675.79 16,324.21

2.1 หนัตรา ส านักงานคณบดี วทห.002/2565 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหารประจ าเดือน รอบ 8 ส.ค.-7 ก.ย.64 4 ตุลาคม 2564 1,389.93 22,610.07 เขา้ระบบ Gfmis

2.2 หนัตรา ส านักงานคณบดี วทห.006/2565 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหารประจ าเดือน รอบ 8 ก.ย.-7 ต.ค.64 25 ตุลาคม 2564 1,389.93 21,220.14 เขา้ระบบ Gfmis

2.3 หนัตรา ส านักงานคณบดี วทห.043/2565 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหารประจ าเดือน รอบ 8 ต.ค.-7 พ.ย.64 24 มกราคม 2565 1,389.93 19,830.21 เขา้ระบบ Gfmis

2.3 หนัตรา ส านักงานคณบดี วทห.061/2565 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหารประจ าเดือน รอบ 10 ก.พ.-7 มี.ค 65 22 มีนาคม 2565 1,688.07 18,142.14

2.3 หนัตรา ส านักงานคณบดี วทห.068/2565 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหารประจ าเดือน รอบ 8 มี.ค - 7 เม.ย.65 21 เมษายน 2565 1,817.93 16,324.21

ศูนยพ์ระนครศรอียธุยา หนัตรา

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบเงินอุดหนุน) พ.ศ.2565

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ข้อมูลหน่วยงานภายในคณะ หมายเหตุ

ล าดบั ชื่อรายการ จ านวน
หน่วย

นับ

วงเงิน

งบประมาณ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี ศูนยพ้ื์นที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ชุดครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ดิจิทัลมเีดีย  ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

1 ชุด 1,700,000.00  e-bidding หันตรา วทิยาการคอมฯ-มลัติมเีดีย ส่งมอบรับครุภัณฑ์เมือ่ 17 พ.ค.2565

2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวตักรรมวสัดุและการประยุกต์ ต าบล

บางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี

1 ชุด 3,500,000.00  e-bidding นนทบุรี วทิยาศาสตร์-นวตักรรมวสัดุ อยู่ระหวา่งการติดต้ัง คาดวา่จะติดต้ังแล้วเสร็จ

ภายใน 31 พ.ค.65

3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการวเิคราะห์ข้อมลูธรุกจิอจัฉริยะ ต าบล

สวนใหญ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี

1 ชุด 3,500,000.00  e-bidding นนทบุรี คณิตศาสตร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ วนัที ่11 เม.ย.2565

4

ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองหุน่ยนต์อจัฉริยะ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 1,995,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยาการคอมฯ

ส่งมอบครุภัณฑ์ 6 พ.ค.2565

5

ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการถ่ายท าส่ือดิจิทัลด้วยแขนกลอตัโนมติั 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 5,000,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยาการคอมฯ

อยู่ระหวา่งรอส่งมอบ ภายในเดือน ม.ิย.65

6

ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลอง IoT เพือ่อตุสาหกรรม ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 3,000,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยาการคอมฯ

ตรวจรับครุภัณฑ์เมือ่ 10 พ.ค.2565
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ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้อเสนอแนะและ
ความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า ค าที่จะต้องท าความเข้าใจ 
ให้ตรงกันมีอยู่ 2 ค า คือ การใช้เงิน ให้ดู ณ วันที่ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน กรณีเป็นการลงนามสัญญาให้ดูวันที่ในการ 
ลงนามในสัญญา หากเป็นการจ้างให้ดูวันที่ในใบสั่งจ้าง ส่วนการเบิกจ่ายเงินให้ดูจากวันที่ที่กองคลังมีการวางฎีกาเบิกจ่าย  
ซึ่งจากตัวเลขที่รายงาน คือ ตัวเลขการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านกองคลัง และกองคลังได้วางฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวเลข 
ที่เป็นแผนที่ส านักงบประมาณหรือรัฐบาลก าหนด คือ ผลการเบิกจ่ายเงิน หมายความว่า ตัวเลขดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการ
ในการเบิกจ่ายเงินแล้ว ส่วนต่างการเบิกจ่าย ยกตัวอย่างรายการที่ 1.2 เป็นรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการของการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 แต่ให้สังเกตตรงหมายเหตุ มีการ 
ส่งเอกสารไปยังพัสดุ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 หมายความว่า รายการนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการการเบิกจ่าย แต่ทางคณะ 
ตัดยอดตั้งแต่การขออนุมัติจึงท าให้ตัวเลขดังกล่าวเกิดส่วนต่าง ทั้งนี้ จึงไม่สามารถน าตัวเลขสองตัวซึ่งอยู่คนละช่วงเวลา 
มาเทียบกันได้ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่กองคลังรายงาน คือ ตัวเลขผลการเบิกจ่ายไม่ใช้ผลการใช้เงิน แต่ตัวเลขที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานนั้น คือ ตัวเลขการใช้เงิน เพราะฉะนั้นทางคณะจะต้องเร่งด าเนินการใช้เงินให้เร็วและ 
ส่งเรื่องเบิกจ่ายให้อยู่ในไตรมาสตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่หลาย ๆ  คณะประสบอยู่ และไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากสาเหตุใด จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือแก้ไขและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า การเบิกจ่ายเงินนั้นมีกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ แต่อาจจะเกิดปัญหา
ภายในคณะ กรณีมีการแก้ไขรูปแบบรายการ หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ปัญหาเหล่านี้อาจท าให้คณะ 
มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามไตรมาส แต่หากคณะด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ก็จะไม่เกิด 

ครั้งที่ ศูนย์ สาขา วงเงินจัดสรร ที่ รายการ ว/ด/ป ขอซ้ือ วงเงินขอซ้ือ คงเหลือเงิน

1 400,000 ค่าวสัดุการศึกษา 290,174.65 109,825

นนทบุรี พลศึกษาฯ 1.00 วสัดุการศึกษา (กฬีา) 30 ธนัวาคม 2564 39,800.00 360,200.00 เขา้ระบบ Gfmis

นนทบุรี วทิยาศาสตร์ 2.00 วสัดุวทิยาศาสตร์ 30 ธนัวาคม 2564 80,993.65 279,206.35 เขา้ระบบ Gfmis

นนทบุรี คณิตศาสตร์ 3.00 วสัดุคอม (คณิต) 4 มกราคม 2565 72,546.00 206,660.35 ตรวจรับ 17 ก.พ.2565

นนทบุรี วทิยาการคอมฯ 4.00 วสัดุคอมพวิเตอร์ 4 มกราคม 2565 96,835.00 109,825.35 ตรวจรับ 28 ม.ค.2565

1 230,000 ค่าวสัดุการศึกษา 190,026.00 39,974

1.1 สุพรรณบรีุ พลศึกษาฯ พ.035 วสัดุกฬีา จ านวน 3 รายการ 30 ธนัวาคม 2564 29,061.00 200,939.00 เขา้ระบบ Gfmis

1.2 สุพรรณบรีุ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ส.008 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10 รายการ 11 มกราคม 2565 75,850.00 125,089.00 ตรวจรับ 23 พ.ค.2565

1.3 สุพรรณบรีุ วทิยาการคอมพวิเตอร์ ส.021 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 17 กมุภาพนัธ ์2565 9,920.00 115,169.00 ตรวจรับ 9 มีค.2566

1.4 สุพรรณบรีุ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ (มัลติมีเดีย) จ านวน 3 รายการ 29 เมษายน 2565 54,300.00 60,869.00 รอส่งมอบภายใน พ.ค.2565

1.5 สุพรรณบรีุ พลศึกษาฯ พ.009 วสัดุกฬีา จ านวน 4 รายการ 2 พฤษภาคม 2565 20,895.00 39,974.00 รอส่งมอบภายใน มิ.ย.2565

ศูนยน์นทบุรี

ศูนยส์ุพรรณบุรี

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบเงินอุดหนุน) พ.ศ.2565

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ข้อมูลหน่วยงานภายในคณะ หมายเหตุ
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวมานั้นเป็นเรื่องของค่าวัสดุ ซึ่งไม่ควรมีการเบิกจ่ายล่าช้า ดังตัวอย่างรายการที่ 1.2 วันที่ 
ขออนุมัติจัดซื้อตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 แต่ตรวจรับพัสดุและส่งเอกสาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ซึ่งมีระยะเวลา 
ในการด าเนินการประมาณ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 – 3  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนั้นค่อนข้างนาน จึงขออนุญาตน าระเบียบวาระนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า จากที่ดูข้อมูลข้างต้น ท าให้
ตัวเลขการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งตัวเลขที่กองคลังจะรายงาน คือ ตัวเลขหลังจากที่มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
คือผลการเบิกจ่ายไม่ใช่ผลการใช้จ่ายและตัวเลขอาจจะมีส่วนต่างเกิดขึ้นบ้าง แต่ประเด็นที่มหาวิทยาลัยต้องหาสาเหตุ 
คือ เพราะเหตุใดจึงใช้ระยะเวลานาน  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่าย 

ประจ าปี (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย และ 
เห็นควรมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน ารายการที่เป็นประเด็นปัญหาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป โดยเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และรองอธิการบด ี
ที่ก ากับดูแลร่วมรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณา เรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

4.1.1 การพิจารณาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  Speexx เพื่อพัฒนาและบูรณาการ 
การเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมสอบวัดผลการภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม) รายงานว่า ตามที่ บริษัท แอปพลิเทคซอลูชั่น จ ากัด ได้น าเสนอ
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx เป็นแพลตฟอร์มชุดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทางภาษาโดย Cambridge Assessment English ตามกรอบมาตรฐานยุ โรป CEFR (Common European Framework  
of Reference) ของประเทศเยอรมนี ประกอบไปด้วย 2 ส่วน  
  ส่วนที่ 1 บทเรียนภาษาอังกฤษไล่ระดับ ตั้งแต่ระดับ (level) A1.1 – C1.2 อย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด
ทดสอบผ่านระบบโมบายและออนไลน์  ทุกบทเรียนก ากับด้วย Course Overview ที่สามารถน าไปผูกกับเนื้อหารายวิชา โดย
ผู้สอนสามารถบูรณาการสอนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเองนอกเวลา (Self-study) นักศึกษาสามารถ 
เรียนภาษาอังกฤษตามระดับ โดยมี AI เป็นตัวตรวจจับและช่วยเหลือผู้เรียนด้วยระบบเนื้อหาที่จัดระดับตามความสามารถ 
สมรรถนะ และพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม  

ส่วนที่ 2 การวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (Exit exam) โดยมหาวิทยาลัยฯสามารถดูผลการเรียน 
จากบทเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ปี1 - ปี 4 และพิจารณาระดับตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษว่าผ่านเกณฑ์ 
หรือไม่ ซึ่งบริษัทสามารถแจ้งผลการวัดความสามารถแก่มหาวิทยาลัยฯทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษา ซึ่งการทดสอบ 
เป็นแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing) เพ่ือผลการทดสอบที่ได้มาตรฐานยุติธรรม 
และปราศจากการทุจริต กรณีที่นักศึกษาทุจริตหรือเปิดเฉลย AI จะไม่ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนที่ฝึกข้อสอบจนจบ  
ท าให้เราสามารถวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้จริง นักศึกษาสามารถรับใบวุฒิบัตร CEFR รับรอง 
การผ่านหลักสูตร โดย Spexx ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบดาวน์โหลดได้ส าหรับทั้งกลุ่มเรียน  

ในการนี้ ทางบริษัทได้น าเสนอรายละเอียดและใบเสนอราคาตามสิทธิ์การใช้งานแบบ 2500 สิทธิ์ และ5000 สิทธิ์  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx เพ่ือพัฒนาและบูรณาการการเรียน
ภาษาอังกฤษ พร้อมสอบวัดผลการภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อ 
ที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ประสานการด าเนินงานกับ บริษัท แอปพลิเทค

ซอลูชั่น จ ากัด เพ่ือต่อรองราคาในการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx ในอัตราเหมาจ่าย  
200 - 250/คน ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ได้ฟรี และน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

2. มอบคณะศิลปศาสตร์ น าโปรแกรมนี้ควบรวมไปกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และด าเนินการเสนอของบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป  
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4.1.2 พิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Coopeation Volunteers)  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม) รายงานว่า เนื่องจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของญี่ปุ่น (JICA) เปิดรับค าขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมภายใต้ความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่น ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรม และสร้าง
ความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในประเทศนั้น ๆ โดยการส่งอาสาสมัครไปท างานและอยู่ร่วมกับชุมชน และเมื่ออาสาสมัคร
ญี่ปุ่นเหล่านี้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นผู้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประชาชน วัฒนธรรมและสิ่งต่าง ๆ ของ
ประเทศที่ไปปฏิบัติงานให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย จึงนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยมีอาสาสมัคร 2 ประเภท คือ  

1) Junior Volunteer 
- มีอายุระหว่าง 20 – 69 ปี 
- มีความรู้ทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ท างานในสาขานั้น ๆ 
- มีความสามารถทางภาษา กระตือรือร้น และมีความเชื่อมั่น 
- มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร  

2) Senior Volunteer 
- มีอายุระหว่าง 20 – 69 ปี 
- มีความรู้ทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ท างานในสาขานั้น ๆ มากกว่า 15 ปี 
- มีความสามารถทางภาษา กระตือรือร้น และมีความเชื่อมั่น 
- มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร  

โดยให้สถาบันการศึกษาที่สนใจที่จะรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในหน่วยงาน 
และหน่วยงานผู้รับอาสาสมัครมีหน้าที่ ดังนี้ 

- จัดหาที่พักเหมาะสม เดินทางสะดวก และปลอดภัยให้แก่อาสาสมัคร  
- หน่วยงานต้องมีแผนการปฏิบัติส าหรับอาสาสมัครและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับ

อาสาสมัคร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะต้องสามารถสื่อสารกับอาสาสมัครได้  
- อาสาสมัครไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแทนเจ้าหน้าที่ แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่  
- อาสาสมัครไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ในสาขาการปฏิบัติงานอย่างจ ากัดและอุปสรรคด้านภาษา  

จึงไม่สามารถปฏิบัติงานวิชาการที่ยากและซับซ้อนได้ 
- ให้ความช่วยเหลือแก่อาสาสมัครตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์หรือสนใจที่จะรับอาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามหรือ 
ส่งตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการประสานการด าเนินการในเรื่องของการกรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อคณะในอนาคต 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Coopeation Volunteers) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ และมอบผู้ช่วย
อธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ประสานการด าเนินงานกับคณบดี ทั้ง 6 คณะ เพ่ือพิจารณาสาขาความร่วมมือ 
และหัวข้อความร่วมมือ ในการจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้าปฏิบัติงานในไทย ประจ าปี พ.ศ. 2566 โดยให้คณะแจ้งความ
ประสงค์และแจ้งชื่อผู้ประสานงาน ภายในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  

4.2  พิจารณา เรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา 

4.2.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตรา 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2565 

นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานว่า
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
ที่มีการก าหนดอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย โดยมีค่าประกันอุบัติเหตุเรียกเก็บในภาค
การศึกษาที่ 1 ซึ่งการเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุจะครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนและช าระเงิน 
ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายเท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมนักศึกษาในกรณี ดังนี้ 
 1. นักศึกษาลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 2. นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
และมีจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การเก็บเงิน  
ค่าประกันอุบัติเหตุครอบคลุมกับนักศึกษาทุกราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2565  
โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า หากพิจารณา  
จากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 
250 บาท เก็บในภาคการศึกษาที่ 1 เพราะฉะนั้นกรณีนักศึกษาที่รักษาสภาพจะเสียเพียงค่ารักษาสภาพ จ านวน  
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300 บาท ซึ่งไม่รวมกับค่าประกันอุบัติเหตุ ค าถามคือ นักศึกษาที่รักษาสภาพมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องท าประกัน
อุบัติเหตุให้นักศึกษาเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งได้มีการประชุมหารือเรื่องนี้กับกองพัฒนานักศึกษาไปแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า 
ในเมื่อนักศึกษายังเป็นนักศึกษาแต่รักษาสภาพอยู่ ทุกคนควรที่จะมีประกันอุบัติเหตุเหมือนกัน และหากเกิดปัญหา
กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุแล้วมหาวิทยาลัยไม่ได้ท าประกันอุบัติไว้ให้ อาจจะท าให้ผู้ปกครองมาร้องเรียนกับ
มหาวิทยาลัยได้ โดยอ้างว่าเพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่ท าประกันอุบัติให้กับนักศึกษาในเมื่อนักศึกษายังมี
สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ และสอบถามส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ิมเติมว่า (ร่าง) ประกาศฯ 
ฉบับนี้ ได้ไปทบทวนปัญหาตามที่ผมกล่าวข้างต้นหรือไม ่

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ได้มีการหารือกับ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยน าระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาทั้งหมดเข้าที่ประชุมด้วย ซึ่งพบว่านักศึกษาบางรายมีการรักษาสภาพ  
ในภาคการศึกษาที่ 2 และหากนักศึกษามีการรักษาสภาพในภาคการศึกษาที่ 1 ต้องจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ โดยครอบคลุม
นักศึกษาในหลายกรณี อาทิ กรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
เป็นต้น  

นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า หากเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 ประกาศฯ จะมี 2 ฉบับ คือ ค่าบ ารุงการศึกษาและอัตรา
ค่าบ ารุงการศึกษาฯ จะมีการอธิบายรายละเอียดว่า ยอดเงินค่าบ ารุงการศึกษาประกอบด้วยค่าอะไรบ้าง ทั้งนี้ การเก็บ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ จะเก็บจ านวน 200 บาท ส่วนในประกาศฯ ฉบับใหม่ จะใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไป จะเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 250 บาท และแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง 
เป็นนักศึกษาลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 
2564 จะเก็บจ านวน 200 บาท และนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เก็บจ านวน 250 บาท กลุ่มที่สอง 
เป็นกรณีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร (มีข้อยกเว้นอยู่ใน
ประกาศฯ เรื่อง ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ระบุว่า ในกรณีท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ และลงทะเบียนไม่เกินภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ 
ให้เสียค่าบ ารุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง) หากเป็นนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2564 จะเก็บจ านวน 100 บาท และ
นักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เก็บจ านวน 125 บาท   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราค่าบ ารุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2565อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
ทั้งนี ้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2565 และมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าประกาศฯ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป  

4.2.2  พิจารณาการจัดหาสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) 
รายงานว่า ตามท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรจัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคาร 18 ชั้น 4 - 6 รวมจ านวน 
18 ห้อง ท าการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอใช้พ้ืนที่เป็นที่จัดการเรียนการสอนของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ท าให้สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ต้องคืนพ้ืนที่ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้คืนพ้ืนที่ 
ชั้น 4 และให้อนุโลมใช้พ้ืนที่ ชั้น 5 - 6 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีสถานที่จัดการเรียนการสอนทดแทนสถานที่เดิม  
โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ อาคาร 6 ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรจัดการเรียน 
การสอน แต่ปัจจุบันอาคาร 6 ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรได้รับผลกระทบ
เนื่องจากก าหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2565 ในเดือนกรกฎาคม 2565 ยังไม่มีพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา 

ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรได้พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน
ทดแทนสถานที่เดิม ดังนี้ 

1. ชั้น 1 (ทั้งชั้น) อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) หรือ 
2. ห้องเรียนของชั้น 8 - 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของ อาคาร 23 
ห้องท่ีอยู่บริเวณ ชั้น 1 จัดเตรียมไว้ส าหรับรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และรองรับจ านวนนักศึกษาทีเ่พ่ิมมากข้ึน และ
มีการใช้พ้ืนที่ครอบคลุมทั้งอาคาร  
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็นว่า 
อาคาร 24 มีการใช้พ้ืนที่อยู่ประจ า คือ ชั้น 3 – 5 ซึ่งขณะนี้ยังมีอุปกรณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาค้างอยู่บางส่วน และ 
คณะมีการเปิดหลักสูตรใหมใ่นศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต้องไปตรวจสอบว่า  
มีห้องเรียนรวมจ านวนเท่าใด คณบดีสามารถบริหารจัดการภายในคณะได้หรือไม่ เนื่องจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีอาคารปฏิบัติการหลายอาคาร สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีได้หรือไม่ หรือต้องการให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุงเป็นห้องเรียนรวมก็สามารถท าได้  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร   

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) ไปบริหารจัดการอาคารเรียนภายในคณะให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการให้รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

4.3  พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ 

4.3.1 พิจารณาการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) รายงานว่า ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว13611 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 การด าเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการส ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินงานโครงการ จ านวน 3,566,280,000 (สามล้านห้าร้อยหกสิบหกล้านสองแสน 
แปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการ
ภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยส ารองจ่ายงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานโครงการดังกล่าวไปพลางก่อน และ 
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะรีบด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยโดยเร็วต่อไป 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีจ านวนพ้ืนที่รับผิดชอบ 131 ต าบล มีจ านวนต าบลที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละจังหวัดเพ่ิมข้ึนมา จ านวน 5 ต าบล คือ จังหวัดชัยนาท 3 ต าบล และจังหวัดอ่างทอง 2 ต าบล และสอบถาม 
ที่ประชุมว่า คณะใดมีความประสงค์จะรับผิดชอบพ้ืนที่ใน 5 ต าบล ดังกล่าว  
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขอรับผิดชอบ 4 ต าบล  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  
ให้ความเห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอรับผิดชอบ 1 ต าบล 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา  วิลามาศ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากในปีนี้ไม่มีงบในการบริหารจัดการ 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยส ารองจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการดังกล่าวไปพลางก่อน ในส่วนของงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร ต าบลเดิมได้รับงบประมาณ จ านวน 170,500 บาท และต าบลใหม่ ได้รับงบประมาณ จ านวน 
145,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยสามารถหักงบประมาณในส่วนนี้ได้ 10% เป็นงบด าเนินงาน (ส่วนกลาง 5% และ 
อีก 5% จัดสรรให้กับคณะ) ซึ่งคณะจะต้องจัดท าโครงการขึ้นมาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้ 
ทั้งนี้ ส่วนกลางจะท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดไปยังคณะอีกครึ้ง 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่
ด้านล่างนี้ 

 

 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติมอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางสุภัทรา   

วิลามาศ) นัดประชุมหารือกับทั้ง 131 ต าบล เพ่ือชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ส่วนต าบลที่เพ่ิมเติม จ านวน 5 ต าบล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ จ านวน 4 ต าบล และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รับผิดชอบ 1 ต าบล 

4.4  พิจารณา เรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่7/2565 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2565  

5.2  การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ 
ที่จะบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะขออนุญาตให้ท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข   
อุณหเลขกะ) เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในการรับบริจาคเงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นการบริจาคเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาและบริจาคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   
ของมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงการบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูล 
ทีค่รบถ้วนส าหรับการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับบริจาคให้กับผู้บริจาคต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

5.3  การเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่และภูมิทัศน์ก่อนเปิดสถานศึกษา 
คณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) กล่าวว่า เนื่องจากใกล้เปิด

ภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของสถานที่และภูมิทัศน์
โดยรอบของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังไม่สะอาด มีขยะ และหญ้า
ยังรกรุงรังอยู่ อาจท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยได้  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) และ
กองกลางด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

5.4  การจัดท า Action Plan งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวว่า เนื่องจากงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาหอพักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระยะเวลาเพียง 1 ปี ทั้งนี้ ผมได้ปรึกษา 
กับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่า ควรจะท าเป็น Master Plan ใหญ่ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาหอพัก
นักศึกษา ในส่วนของอัตราค่าเช่าเพ่ิมเติมด้วย  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ฝากเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาด้วย เนื่องจาก 
มีนักศึกษาแจ้งมาว่าไปติดต่อที่หอพักนักศึกษาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา 09.00 น.  
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  
สุขแจ่ม) ปรับปรุงแผนพัฒนาหอพักนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

5.5  การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ประธานที่ประชุมได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน 

- การจัดซื้อ Tablet  รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์)/ 
รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) 

กองกลาง/กองคลัง 

ยังไม่มีการด าเนินการ และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
โดยด่วน 

- การติดตามความคืบหน้า
เรื่องคดีความโรงแรม RUS 
Hotel  
- ระบบไฟฟ้าของสถาบันวิจัย
และพัฒนา อาคาร 32 
- แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 
 
- การจัดท าผังแม่บท 

กองกลาง - อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ คาดว่าในวันศุกร์นี้จะส่งให้ข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ 
- มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไปส ารวจพื้นที่และจัดท า
รายละเอียดเพื่อชี้แจงเรียบร้อยแล้ว 
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้าง บริษัท Outsource 
มาด าเนินการตัดหญ้าและต้นไม้ โดยมีสัญญาจ้าง
เป็นรายปี ในปีต่อไปอาจจะต้องมีการก าหนด
ขอบเขตของงานหรือจัดท า Action Plan เพิ่มเติม 
- จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าผังแม่บทในสัปดาห์หน้า 

- การชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน กองนโยบายและแผน จะมีการชี้แจงในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นี้ 
 

- สัตว์ประจ ามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) 

มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  
สุขแจ่ม) ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  
ในการประชุมครั้งถัดไป 
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5.6  การบริการรถสองแถวส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวว่า จากได้มีการประชุมหารือกับคุณสมจิต  

ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการเดินรถสองแถวสายช่างแสง - หันตรา ได้เข้ามาพูดคุยเรื่องการบริการรถสายดังกล่าวภายใน
มหาวิทยาลัย และแจ้งถึงปัญหาและอุปสรรคในการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษาใช้บริการจ านวนน้อย
ในแต่ละรอบ จึงท าให้เกิดปัญหาขาดทุน จึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยท าตารางเวลาในการเข้ารับ นักศึกษาแต่ละ
จุดภายในมหาวิทยาลัย และขอความกรุณาท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขออนุญาต วิ่ง
รับส่งนักศึกษาจากศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ไปยังสถานีรถไฟ และตลาดเจ้าพรหม เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ
นักศึกษา รวมถึงท าหนังสือเข้า บริษัท ช่างแสงการเดินรถ เพ่ือขออนุญาตให้เข้ามาบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการ
เดินทางและเก็บค่าใช้จ่าย เหมาจ่าย คนละ 10 บาท ตลอดเส้นทาง ดังรูปภาพด้านล่างนี้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  
สุขแจ่ม) ประสานการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

5.7  การปฏิบัติตัวส าหรับบุคลากรที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19  
รองอธิการบดี (ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อ

โควิด-19 เป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติตัวส าหรับบุคลากรที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 อย่างไร 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าประกาศ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวส าหรับบุคลากรที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 โดยอนุญาตให้ลาป่วยอย่างน้อย 5 วัน (หากอาการ 
ดีขึ้นแล้วอนุญาตให้มาปฏิบัติงานได้) และอนุญาตให้ลาได้สูงสุดไม่เกิน 10 วันท าการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
สุขอนามัยส่วนบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

5.8  การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากรองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ลาป่วย และบุคลากรกอง

บริหารงานบุคคลไม่ได้เข้ามาชี้แจงวาระนี้ในที่ประชุม จึงเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออก ทั้งนี้ หากมีเรื่องที่ต้องชี้แจง
ให้กองบริหารงานบุคคลไปชี้แจงต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระนี้ออก  
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5.9  แผนการพัฒนาตนเอง Re Skill Up Skill และ New Skill  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ) กล่าวว่า ตามที่

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาตนเองด้วยการ Re Skill Up Skill และ New Skill 
ซึ่งมีบุคลากรหลายรายที่ไปอบรมตามแผนฯ มาแล้วไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ได้ เนื่องจากกองคลังแจ้งว่า 
หัวข้อการอบรมฯ ไม่ตรงกับแผนดังกล่าว ท าให้งบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอ
หารือว่ามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี) กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในการขออนุมัติงบประมาณ 
ในโครงการกลยุทธ์เชิงรุกของรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือว่าสนับสนุน
หลักสูตรเดิมที่มีการปรับปรุง เนื่องจากอาจารย์บางท่านอาจจะยังไม่มีศักยภาพ หรือ Skill อาจจะยังไม่สามารถด าเนินการ 
ในหลักสูตรใหม่ได้ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะไปวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าคณะของท่านจะเปิดหลักสูตรใด อาจารย์ยังขาด Skill  
ในเรื่องใด โดยให้ท าเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คณะไปบริหารจัดการภายในคณะ ทั้งนี้ ในการเขียนโครงการ
ส่วนกลางไม่ได้ตรวจสอบแต่ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ในแต่ละคณะ และทุกคณะสามารถเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ไปอบรมฯ ได้ 
หรืออาจจะต้องมาพิจารณาเป็นประเด็นไป  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) หารือ
ร่วมกับคณะในการปรับปรุงแผนการพัฒนาตนเอง Re Skill Up Skill และ New Skill ของแต่ละคณะในปีถัดไป 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  

 
 

(นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                ผู้จดรายงานการประชุม


